

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 51 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015

## “เราพบพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่และบัดนี้เรามี ความฝันสำหรับแผ่นดินของพระองค์”

### คนหนุ่มสาวมีประสบการณ์กับการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจและเต็มเปี่ยมด้วยความฝันและนิมิต



“ผมต้องการที่จะเป็นศาสตราจารย์ทางด้าน  
วิทยาศาสตร์และถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

ในวันที่ 63 หลังจากที่เขาเกิดมา จุงแท็ก ลีกลืนอุ้งลูกใหญ่ลงไปติดอยู่ในปอดของเขาและหัวใจของเขาหยุดเต้นสอง ครั้ง แต่เขาได้รับการช่วยชีวิตโดยทีมแพทย์ฉุกเฉินที่นำเขาเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อผู้ป่วยของคริสตจักร. ลีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในวิถีทาง โทรศัพท์

ปัจจุบันในคริสตจักรส่วนใหญ่มูลคนที่อยู่ในวัยชราเป็นผู้ดำเนินกิจการต่างๆ ของคริสตจักร สิ่งนี้เป็นผลมาจากอัตราภาวะเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงและการลดจำนวนลงของนักเรียนนักศึกษาและคนหนุ่มสาวในสังคม สมาชิกที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวมีจำนวนลดน้อยลงในหลายคริสตจักร นักเรียนที่กำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือคนหนุ่มสาวที่กำลังมองหางานได้ละทิ้งคริสตจักรไปเนื่องจากสภาพความเป็นจริงต่างๆ ของชีวิต

อย่างไรก็ตาม ในคริสตจักรมันมิน เซ็นทรัลมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่สรรเสริญและอธิษฐานด้วยใจรอนรนในช่วงการนมัสการวันอาทิตย์ การนมัสการโตรุ่งคืนวันศุกร์ (จาก 5 ทุ่มไปจนถึงเวลาตี 4) และแม้กระทั่งในการประชุมอธิษฐาน ทุกคืนของกลุ่มดาเนียลก็ตาม

ในปี 2010 คนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้จัด “การรณรงค์เรื่องยิวชาลัม” ซึ่งเขาได้ตัดขาดตนเองออกจากวัฒนธรรมฝ่ายโลก โดยสมัครใจและเติบโตขึ้นในความเชื่อผ่านทางพระคำและการอธิษฐาน นอกจากนั้น คนเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ ของคริสตจักรและเตรียมตัวทำงานเพื่อคริสตจักรในการออกไปในโลกด้วยความกระตือรือร้น คนเหล่านี้มีความเชื่อฝ่ายวิญญาณเพราะเขาได้เห็นหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจที่ถูกต้องโดยคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์ริก ลีด้วยตาของตนเอง

จุงแท็ก ลีเล่าให้ฟังว่า “เมื่อผมเกิดมาได้ 63 วันผมเกือบเสียชีวิตเนื่องจากมีอุ้งลูกใหญ่เข้าไปติดอยู่ในช่องลมในปอดของผม หัวใจของผมหยุดเต้นสอง

ครั้ง ผมอายุขยับเขินไปที่ที่จะเข้ารับการรักษา ผ่าตัด หมอหรือพ่อแม่ของผมไม่สามารถทำได้ แต่ผมรับเอาคำอธิษฐานของดร.ลีที่บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในวิถีทาง

สมาชิกหลายคนในคริสตจักรจ่าจุงแท็ก ลีในนามของ “เด็กชายอุ้ง” เขามีอายุครบ 20 ปีในปี 2015 เมื่อเขาออกจากโรงพยาบาลหมอของเขาบอกเขาว่าเขาจะเสียชีวิตเพราะเชื่อว่าเขาอาจมีอาการชักกระตุกและมีความพิการทางร่างกาย แต่เขาเติบโตขึ้นด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เขากำลังจะเข้าเรียนในสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอุลซัน ที่มีชื่อเสียงในปี นี้ เขาไม่ได้ลืมพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงชุบชีวิตเขาขึ้นมา ดังนั้น เขาจึงปรารถนาที่จะเผยแพร่พระคำของพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ด้วยการเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์

เมื่อเร็วๆ นี้ ฮายัง กู (วัย 20 ปีและเป็นสมาชิกทีมแดนรำตามแบบเกาหลีโบราณของคณะกรรมการพันธกิจศิลปะ) ได้มีประสบการณ์กับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเตรียมตัวเองเพื่อจะแสดงถึงความงดงามของสวรรค์ผ่านการเต้นรำตามแบบเกาหลีโบราณกับผู้คนทั้งโลก

ในช่วงที่แม่ของเธอตั้งครกร์ ฮายัง กูมีความเสี่ยงสูงในเรื่องความพิการ แต่แม่ของเธอ (มีคณาธิการอาวุโสฮุนวา กัง) รับเอาคำอธิษฐานของดร.แจร์ริก ลีและเธอเกิดมาเป็นเด็กปกติ ในขณะที่เธอกำลังฝึกทดสอบการแสดงเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคม 2014 เธอหกล้มเพียงไม่กี่วันก่อนถึงวันสอบ เธอได้รับบาดเจ็บและมีอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นของเธอ หมอในโรงพยาบาล



“ในฐานะหมอกคนหนึ่งฉันหวังที่จะประกาศถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงมอบชีวิตใหม่ให้ฉัน”

ชินเซียว มีอายุ 7 ขวบเมื่อเธอเกือบเสียชีวิตเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคซีแอลเค แต่เธอได้รับการรักษาให้หายด้วยการวางมืออธิษฐาน บนภาพถ่ายของเธอโดยดร.ลีจากกรุงโซลและเวลานี้เธอเป็นนักศึกษาแพทย์

บอกให้เธอใส่เสื้อและสิ่งให้กำลังใจ แต่เธอได้รับการรักษาหลังจากรับเอาคำอธิษฐานของดร.ลีที่ออกอากาศในรายการ “ความทรงจำ” ของโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ต่อมาเธอทำการแสดงได้เป็นอย่างดี ในการทดสอบและได้เขาเรียนในมหาวิทยาลัย

ไม่เฉพาะคนหนุ่มสาวในเกาหลีเท่านั้นที่มีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า มีความเชื่อที่แท้จริง และพยายามที่จะทำให้ความฝันซึ่งเขาได้รับจากพระเจ้าให้สำเร็จ แต่คนหนุ่มสาวจำนวนมากที่อยู่ในคริสตจักรสาขาในต่างประเทศ ก็มีประสบการณ์เหล่านี้เช่นกัน

ชานฮอส (วัย 22 ปี) แห่งคริสตจักรมันมินเซินในประเทศอินเดีย เขาก่อมาพร้อมกับความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ รับประทานอาหารอย่างยากลำบาก ดังนั้นเขาจึงเป็นคนตัวเล็กและผอมแห้ง เขาเคยเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ช้าๆ ดังนั้นครอบครัวของเขาจึงเป็นห่วงเขามาก แต่หลังจากที่เขาเข้ามาในคริสตจักรมันมิน

เซินในเขาก็ได้รับการรักษาให้หายจากอาการผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและเขาได้รับสติปัญญาจากเบื้องบนจนทำให้เขาสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีเช่นกัน

เขาอุทิศตนให้กับงานอาสาสมัครหลายอย่างในคริสตจักร เขาพูดว่า “ผมอยากเรียนกฎหมายหลังเรียนจบวิทยาลัยและเป็นนักกฎหมาย ผมต้องการให้ความช่วยเหลือคริสตจักรในด้านการเงินและช่วยคนยากจนและเพื่อนบ้านที่ถูกปล่อยปละละเลย”

เมื่อเธออายุ 7 ขวบ ชินเซียว (จากประเทศปากีสถานซึ่งขณะนี้อายุ 23 ปี) ทนทุกข์กับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคซีแอลเค (ที่เกี่ยวกับการทำงานของหัวใจผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันโดยร่างกายจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างไม่ถูกต้องต่อภูมิตนซึ่งเป็นโปรตีนที่พบในชาวสลาฟ ชาวบาร์เลย์ และชาวไรซ์เสมือนหนึ่งว่าเป็นยาพิษ) ในช่วงวิกฤตที่สุดของเธอ ดร.ลีได้อธิษฐานวางมือบนภาพถ่ายของเธอและ

เธอได้รับการรักษาให้หายอย่างสมบูรณ์เวลานี้เธอกำลังศึกษาด้านการแพทย์อยู่ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ เธอต้องการที่จะเป็นพยานด้านการแพทย์ ในเรื่องฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยการเข้าร่วมในพันธกิจของเครือข่ายหมอกคริสเตียนทั่วโลก (WCDN)

อาร์นอล โมลิน่า (วัย 22 ปี) ประธานพันธกิจคนหนุ่มสาวของคริสตจักรมันมินเปรู เขาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ จากการคิดแค้นและหยาบคายจากการเจ็บปวดที่ปวดและคอยด้วยคำอธิษฐานเพื่อผู้เจ็บป่วยของดร.ลีในช่วงการนมัสการ อาร์นอลปรารถนาที่จะเป็นมิชชันนารีที่เป็นพยานถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ เพื่อจะรับใช้ในแผ่นดินของพระเจ้าเขา ได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าและเรียนภาษาโปรตุเกสและให้ความช่วยเหลือศิษยาภิบาลลาซาร์โร เอ. ลีซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่คริสตจักรมันมินเปรู

นอกเหนือจากคนเหล่านี้แล้วยังมีคนหนุ่มสาวอีกมากมายที่ได้รับการร้องฟื้นด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ ทั้งในฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายและเวลานี้เขากำลังดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังที่ เขาได้รับจากพระเจ้าซึ่งได้แก่ความหวังในเรื่องการเผยแพร่อารมณ์ของพระเจ้าไปยังผู้คนจำนวนมากทั่วโลกซึ่ง กำลังหลงทางโดยไม่รู้ว่าเขาจะเต็มเต็มจิตใจที่ว่างเปล่าของตนได้อย่างไร

“ชนชาติของพระองค์ท่านจะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจในวันแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ท่านด้วยเครื่องประดับแห่งความบริสุทธิ์จากครรภของอูโรไนท์ที่นำคางแห่งวัยหนุ่มเป็นของพระองค์ท่าน” (สดุดี 110:3)



“ผมต้องการเป็นนักกฎหมายและช่วยเหลือคนยากจนและผู้คนที่ถูกปล่อยปละละเลย”  
ชานฮอส



“ฉันต้องการเผยแพร่อารมณ์แห่งสวรรค์ผ่านการเต้นรำอันงดงาม”  
ฮายัง กู



“ผมปรารถนาที่จะเป็นมิชชันนารีและช่วยให้ผู้คนรู้จักความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า”  
อาร์นอล โมลิน่า

# “จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์”



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จึงทำการทำงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวันแต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆ ไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชาย บุตรสาวของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า” (อพยพ 20:8-10)

วันสะบาโตคือวันแห่งการหยุดพักในองค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเมื่อของวันสะบาโตปรากฏให้เห็นในการทรงสร้างหกวันของ พระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน โลกและสิ่งสรรพชีวิตและพระองค์ทรงหยุดพักในวันที่เจ็ด ปฐมกาล 2:3 กล่าวไว้ว่า “พระเจ้าทรงอวยพระพรวันที่เจ็ดและทรงตั้งวันนี้ไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้แล้วนั้น”

ที่จริงวันสะบาโตในสมัยพระคัมภีร์เดิมเป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่เจ็ดของสัปดาห์ แต่วันนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์ใน สมัยพระคัมภีร์ใหม่ เหตุใดวันสะบาโตจึงถูกเปลี่ยนจากวันเสาร์ และการรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์คืออะไร

### 1. วันสะบาโตเปลี่ยนจากวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์ได้อย่างไร

แม้แต่ในปัจจุบันชาวอิวก็ยึดถือเอาวันเสาร์เป็นสะบาโต แต่บุตรของพระเจ้าที่ได้รับการรอดด้วยความเชื่อในพระเยซู คริสต์ถือเอาวันอาทิตย์เป็นวันสะบาโต เราเรียกวันนี้ว่า “วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” เช่นกัน

สาเหตุก็เพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่เราสามารถหยุดในพระเยซู คริสต์อย่างแท้จริง ในรายละเอียดการหยุดพักที่แท้จริง และการมีสันติสุขเนื่องจากพระเยซูคริสต์หมายถึงอะไร

หลังจากการล่มลงในความบาปของอาดัม มนุษย์ทุกคนกลายเป็นคนบาปและไม่พบการหยุดพักอย่างแท้จริง การเป็น สมุนของปีศาจ

ชาตงานทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากและแบกภาระแห่งความบาปอันหนักหน่วงเอาไว้ ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงส่งพระเยซูคริสต์มายังโลกนี้เพื่อให้เราพ้นจากบาปของเรา

พระเยซูผู้เป็นบุตรของพระเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกนี้ในสภาพของเนื้อหนังและทรงทำหน้าที่ของการเป็นพระผู้ช่วยให้รอด จนสำเร็จพระองค์ทรงถูกเขียน สวมมงกุฎหนาม ถูกดกด้วยตะปูที่พระหัตถ์และพระบาท และทรงถูกตรึงบนกางเขน แม้ว่าพระองค์ไม่มีบาปก็ตาม น้ำและพระโลหิตที่หลั่งไหลออกมาจากพระกายของพระองค์ และพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ แต่ในวันที่สามพระองค์ทรงเอาชนะความตายและทรงเป็นขึ้นมาใหม่

ทุกคนที่เชื่อในความจริงข้อนี้และยอมรับเอาพระเยซูคริสต์สามารถเป็นอิสระจากความบาป มีสันติสุขที่แท้จริงในจิตใจ และหลังจากนั้นเขาจะได้อาศัยอยู่ในสวรรค์ “วันอาทิตย์” คือวันที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากการ ถูกตรึง เพราะเหตุนี้วันสะบาโตจึงให้ความหวัง การหยุดพักที่แท้จริง และความชื่นชมยินดีกับมวลมนุษย์ผู้เป็นคนบาป เพราะเหตุนี้บุตรของพระเจ้าที่รอดโดยพระเยซูคริสต์จึงควรรักษาวันอาทิตย์ให้เป็นวันสะบาโต

แม่แต่ในพระคัมภีร์เดิมก็สอนให้เห็นล่วงหน้าว่าวันสะบาโตควรเป็นวันอาทิตย์ เลวีนิติ 23:10-12 กล่าวว่า “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่งเราให้เจ้าและเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั้นเจ้าจงเอาพ่อนข้าวที่เกี่ยวข้องในรุ่นแรก นำไปให้ปุโรหิตและปุโรหิตจะนำพ่อนข้าวขึ้น แกว่งไปแกว่งมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เพื่อเจ้าจะเป็นที่โปรด ปราน รุ่งขึ้นหลังวันสะบาโตปุโรหิตจะแกว่งถวายในวัน ที่เจ้าแกว่งถวายพ่อนข้าวเจ้าถวายลูกแกะและแกะหนึ่งขวบไม่มีตำหนิเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์”

พระเจ้าทรงสั่งให้คนอิสราเอลถวายผลแรกของการเก็บเกี่ยวของ เขาเป็นเครื่องบูชาหลังจากที่เขาเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน ซึ่งเป็นแผ่นดิน ที่หลังไหลไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนมที่พระเจ้าประทานให้ วันของการถวายเครื่องบูชานี้เป็นวันหลังจากวัน สะบาโต

“ผลแรก” ในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมา นอกจากนั้น “ลูกแกะผู้อายุ หนึ่งขวบไม่มีตำหนิ” หมายถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเมสสิยาห์ของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณ ด้วยเหตุนี้ พระคัมภีร์ ตอนนีจึงชี้ให้เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า จะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาถวายไป เป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมา และประทาน การหยุดพักและการเป็นขึ้นมาให้กับทุกคนที่เชื่อในพระองค์

### 2. การ “รักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์” หมายถึงอะไร

1) เราควรมีการหยุดพักฝ่ายวิญญาณในองค์พระผู้เป็นเจ้า การหยุดพักฝ่ายวิญญาณไม่ได้หมายถึงการที่เราหยุดพักอยู่ที่บ้าน โดยไม่ทำอะไรหรือการหาความสุขเพลิดเพลินให้ กับตนเอง การหยุดพักฝ่ายร่างกายนี้อาจช่วยให้เราผ่อนคลายได้ แต่ไม่สามารถให้ชีวิตกับเราได้

การหยุดพักที่พระเจ้าต้องการ ให้เรามีคือการหยุดพักฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเป็นการหยุดพักที่แท้จริง สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นการแสร้ง หากสิ่งของฝ่ายโลก แต่หมายถึงการไปคริสตจักร การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง การฟังพระคำของพระเจ้า การมีสัมพันธไมตรีกับผู้อื่น การมีความชื่นชมยินดีแท้และสันติสุขในความจริง และการแสวงหาการเติบโตขึ้นใน ฝ่ายวิญญาณ

เราต้องรักษาวันสะบาโตทั้งหมดด้วยการเข้าร่วมนมัสการตอนเช้าวันอาทิตย์และการนมัสการตอนเย็นเช่นกัน เรามี การหยุดพักที่แท้จริง ได้ก็ต่อเมื่อเราสื่อสารกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของวันสะบาโตเท่านั้น

เมื่อเรารักษาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริสุทธิ์ด้วยการยอมรับ

ถึงความยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า พระองค์จะ ประทานพระพรแก่เราตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ พระองค์จะปกป้องผู้เชื่อจากการทดลอง ความยากลำบาก และ อันตรายของอุบัติเหตุและโรคภัยในระหว่างสัปดาห์และทรงทำให้เขาเกิดคลอนคลิดในทุกสิ่ง

### 2) เราต้องไม่ซื้อหรือขายสิ่งของใด ๆ

ในเนหะมีห์ 13:15-18 เนหะมีห์กำลังบอกคนอิสราเอลว่าเพราะ เขาได้ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยการทำงาน การซื้อและขายสิ่งของในวันสะบาโต เขาจึงไม่ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าและพบกับเหตุร้ายมากมาย

เนหะมีห์ห้ามคนเหล่านั้นเด็ดขาดไม่ให้ทำงานหรือทำธุรกิจกับคนต่างชาติในวันสะบาโตและขับไล่พวกเขาที่นอนอยู่นอกกำแพงเมืองในวันสะบาโตออกไปเพื่อไม่ให้ประชาชนของเขามีโอกาสเมตแตนิเดียวที่จะละเมิดวันสะบาโต

ถ้าเราไม่ทำงานในวันสะบาโตหรือซื้อหรือขายสิ่งของเพื่อรักษาวัน นี้ให้บริสุทธิ์ เราจะขาดทุนหรือได้รับความเสียหายหรือไม่ เราจะไม่ขาดทุนหรือได้รับความเสียหาย พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะประทานพระพรมากขึ้นให้กับบุตรที่รักที่รักษาพระบัญญัติ ของพระองค์ในระหว่างหกวัน

แต่ในกรณีพิเศษอาจมีการอนุญาตให้ซื้อหรือขายสิ่งของแม่กระทั่งในวันสะบาโต ยกตัวอย่าง คริสตจักรเตรียมอาหาร ให้กับคนจน ร้องเนื่องจากคนเหล่านี้ต้องฝึกฝนหลังจากการนมัสการที่คริสตจักร แต่ไม่สามารถจัดเตรียมได้เขา อาจซื้ออาหารจากข้างนอก นอกจากนั้น ร้านหนังสือและร้านขายอาหารว่างของคริสตจักรสามารถเปิดทำการในวัน อาทิตย์เช่นกันเพื่อความสะดวกของสมาชิกคริสตจักร แต่สิ่งนี้ไม่ใช่การละเมิดวันสะบาโตเพราะถ้าไรที่ได้มาไม่ใช่เป็น ของคนหนึ่งคนใด ถ้าไรที่ได้ถูกนำไปใช้เพื่องานของมิชชันนารี งานการกุศล หรือการรูปแบบอื่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า

เมื่อผู้ซื้อที่มีความเชื่ออย่างแท้จริงในวันอาทิตย์ ท่านอาจเข้าร่วมงานแต่งหลังจากที่ท่านเข้าร่วมการนมัสการแล้วเท่านั้น ในระหว่างการแต่งงานท่านยังสามารถสื่อสารกับพระเจ้าในจิตใจเพื่อรักษาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริสุทธิ์และ แสดงความยินดีกับเจ้าสาวและเจ้าสาว สิ่งนี้ไม่ใช่การละเมิดวันสะบาโต แต่เป็นการถือเอาวิญญาณดวงนั้นมีค่ายิ่งกว่า สิ่งใดในโลกและท่านไม่ต้องการทำร้ายจิตใจเขา

ในมัทธิวบทที่ 12 พวกยิวบางคนถามพระเยซูว่า “การรักษาโรคในวันสะบาโตนั้นพระราชบัญญัติห้ามไว้หรือไม่” เพื่อจะ หาเหตุฟ้องพระองค์ พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสะบาโตผู้นั้น จะไม่ถอดลาแกะตัวนั้นขึ้นหรือมนุษย์คนหนึ่งยอมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากเท่าใดเหตุฉะนั้นจึงถูกต้องตามพระราช บัญญัติให้ทำการดีในวันสะบาโต”

หมอมและพยาบาลทำสิ่งที่ดีให้กับผู้ป่วย ทหารและเจ้าหน้าที่ ดำรงรักษาความมั่นคงและความเรียบร้อยของประเทศ การงานของคนเหล่านี้เป็นความดี ดังนั้นจึงไม่ใช่ความบาปที่คนเหล่านี้จะหาหนทางของตนในวันอาทิตย์หลังจากเขา รวมการนมัสการ ผมหวังว่าท่านจะชื่นชมกับเสรีภาพในความจริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงทำให้พระบัญญัติสมบูรณ์ ด้วยความรัก

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ การระลึกถึงวันสะบาโตและการรักษาวันนี้ให้บริสุทธิ์เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของชีวิต คริสเตียน และเป็นที่ยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อท่านจะต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ รักษาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริสุทธิ์ และได้รับพระพรอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะ บุตรของพระเจ้า

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<b>การบังเกิดใหม่</b> - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ <b>การชำระให้บริสุทธิ์</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ <b>การทรงบัพติศมา</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์ <b>การเป็นขึ้นมา</b> - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์ <b>การเสด็จกลับมา</b> - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	<ol style="list-style-type: none"> <li>คริสตจักรมีนมัสการที่แท้จริงเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด</li> <li>คริสตจักรมีนมัสการที่แท้จริงเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่อภิปาภาพ ( พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)</li> <li>คริสตจักรมีนมัสการที่แท้จริงเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระ โโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น</li> <li>คริสตจักรมีนมัสการที่แท้จริงเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์</li> <li>คริสตจักรมีนมัสการที่แท้จริงประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มารมาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร</li> </ol> <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”          “ในผู้ใดมีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงไร้พลังหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวใดได้”</p>



# การตรวจสอบตนเองคือทางลัดไป สู่การชำระให้บริสุทธิ์

พจนานุกรมให้คำนิยามของ “การตรวจสอบ” ว่าเป็นการ “สังเกตอย่างถี่ถ้วนหรืออย่างพิถีพิถัน การตรวจตรา การศึกษาหรือการวิเคราะห์” ถ้าท่านสร้างนิสัยของการตรวจสอบตนเอง ท่านจะสามารถรักษาพระคำของพระเจ้าไว้ในจิตใจของท่านและประพฤติตามพระคำนั้นโดยไม่หวั่นไหว สิ่งนี้จะส่งผลให้ท่านสามารถค้นพบความบาปและความชั่วรูปแบบต่างๆ ในจิตใจของท่าน กำจัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไป และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

พูดง่าย ๆ ก็คือ เมื่อพระคำของพระเจ้าเกิดผลในจิตใจของท่านและเมื่อท่านตรวจสอบคำพูด การกระทำ ความคิด และ ความรู้สึกของท่าน บนพื้นฐานของพระคำ ท่านก็สามารถได้รับการชำระให้บริสุทธิ์รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น ขอให้เราเจาะลึกลงไปในเรื่องการตรวจสอบคืออะไรและจะตรวจสอบได้อย่างไร

**ประการแรก เราต้องตรวจสอบพระคำของพระเจ้าและพยายามรักษาพระคำนั้นไว้ในจิตใจของเรา**

ในช่วงการเทศนา ถ้าท่านเปิดใจของท่านและฟังคำเทศน์อย่างตั้งใจ ท่านก็จะเข้าใจสิ่งนั้นได้ง่าย แต่สิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านได้ใส่คำเทศน์ไว้ในใจของท่าน คำเทศนาอาจหลุดลอยออกไปจากความคิดของท่านด้วยเหตุผลหลายข้อ เช่น เพราะสิ่งนั้นไม่ตรงกับความรู้ของท่าน เพราะท่านมีนิสัยที่ไม่ถูกต้องในการฟังแต่ไม่จดจ่อและไม่ใส่ใจ เพราะท่านไม่มีความจริงอยู่ในจิตใจ หรือเพราะท่าน เต็มไปด้วยสิ่งของฝ่ายโลก ท่านต้องตรวจสอบหาเหตุผล

ตอนนี้ขอให้เรามาดูว่าเราควรทำสิ่งใดหลังจากฟังคำเทศนา สมมุติเราฟังคำเทศนาเรื่อง “ความรักยอมอดทนนาน” เรา ต้องฟังซ้ำแล้วซ้ำอีก สืบสวนน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยู่ในคำเทศนานั้น และพยายามรักษาคำเทศนานั้นไว้ในใจ เราจะ สามารถระงับความโกรธที่คุกกรุ่นอยู่ในจิตใจของเราได้อย่างอดทนเมื่อเราทำเช่นนั้นแล้วเท่านั้น จากนั้นเราจะสามารถ จดจำได้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความรักที่ไม่ต้องการ

ความอดทนและพยายามมีความรักเช่นนั้น ด้วยวิธีนี้เราก็ค สามารถเกิดผลแห่งความอดทน

เมื่อเราสำรวจพระคำของพระเจ้า รักษาพระคำไว้ในจิตใจ และประพฤติตามพระคำโดยถือเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เราก็ค สามารถบรรลุถึงการชำระให้บริสุทธิ์ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับความอดทนและคนพูดว่าเรายังคงเก็บกด เอาความรู้สึกขุ่นเคืองเอาไว้ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรรู้ว่าเราซึ่งอยู่ห่างไกลจากการชำระให้บริสุทธิ์ พระเจ้าทรงต้องการให้ เรามีความอดทนที่สามารถโอบอุ้มทุกสิ่งเอาไว้และไม่ต้องการความอดทน

คริสเตียนเรียนพระคำของพระเจ้า แต่หลายคนลืมพระคำอย่างง่ายดาย ส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาเก็บความเท็จมากมาย ไว้ในจิตใจของตน เขาต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ อธิษฐานอย่างรอนรน และพยายามจดจ่ออยู่กับพระคำของพระเจ้าและ สร้างนิสัยของการรักษาพระคำไว้ในใจของตนและประพฤติตามพระคำนั้น

**ประการที่สอง เราต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ตนเองด้วยพระคำ**

ขอให้เรานึกถึงคำเทศนาเรื่อง “ความอดทน” ตอนนี้เรารู้ว่าการระงับความโกรธเอาไว้ไม่ใช่ความอดทนที่สมบูรณ์ ดังนั้นเราต้องตรวจสอบตนเองด้วยคำเทศนา การตรวจสอบคือการสังเกตอย่างถี่ถ้วน การวิเคราะห์ให้ใคร่ครวญความคิด จิตใจ ความรู้สึก และการกระทำของเราเองผ่านทางพระคำของพระเจ้า

สมมุติว่าผู้ใดบึงกับบัญชาของท่านประพฤติตนด้วยความเท็จ ดังนั้นท่านจึงตั้งเตือนเขาและท่านคิดว่าท่านทำสิ่งนั้น ไปด้วยความรัก แต่เขาแสดงความขุ่นเคืองใจและสิ่งนั้นทำให้เขาอึดอัดใจ ตอนนี้ท่านควรทำสิ่งใด

ท่านควรตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ท่านพูดและทำไปเพื่อดูว่าคำพูดของท่านมีความอึดอัดใจเจือปนอยู่ด้วยหรือไม่ หรือเพื่อดูว่าการตั้งเตือนของท่านใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าท่านพยายามที่จะโยนความผิดให้กับคนอื่นโดยไม่ได้ ตรวจสอบตนเอง ท่านก็ไม่สามารถเพาะบ่มความดีและความรักไว้ในจิตใจของท่าน

ขอให้เราพูดถึงอีกตัวอย่างหนึ่ง สมมุติว่าท่านได้ยินมาว่ามีบางคนใส่ร้ายท่าน แนนอน ท่านอาจไม่ได้โต้เถียงกับเขา แต่ ท่านต้องดูว่าท่านมี

ความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับสิ่งนั้น รู้สึกเครียด บ่นเรื่องนั้นกับเพื่อนของท่านหรือเปล่า หรือว่าท่านวิจารณ์ เขาเมื่อเขาทำสิ่งผิดพลาดหรือเปล่า ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ควรดูว่าท่านยังมีความเกลียดชังเหลืออยู่ในท่าน

ตอนนี้สมมุติว่ามีคนได้รับคำขอร้องจากคนอื่น ขอบกพร่องของคนนั้นผิดขึ้นมาในความคิดของท่านหรือไม่ ถ้าใช่ สิ่งนี้ ก็แสดงว่าท่านมีความอิจฉาต่อเขา เหมือนที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดว่าเราต้องมองย้อนกลับไปและตรวจสอบเช็คความคิดทุก อย่างของเราแม้กระทั่งความคิดที่ผ่านเข้ามาชั่วคราวก็ตาม นั่นคือวิธีการที่เราจะสามารถบรรลุถึงการชำระให้บริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว

เหมือนที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าเราควรตรวจสอบและวิเคราะห์ตนเองผ่านทางพระคำของพระเจ้า ที่สำคัญกว่านั้นเราควร ขอมรับการคิดหรือความบกพร่องของเราอย่างถ่อมใจ ถ้ามีคนไม่สบายใจเพราะคำพูดของเราเหมือนที่อธิบายไว้ข้าง ต้น แม้เราจะพูดบางอย่างออกไปด้วยความรัก แต่เราก็คควรสำรวจดูว่าเราขาดสิ่งใดแม้สิ่งที่เราทำลงไปจะเป็นความดีที่เกือบสมบูรณ์แบบและยอมรับขอบกพร่อง สิ่งนี้จะส่งผลให้เรากลายเป็นบุคคลฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์

**ประการสุดท้าย เราควรตรวจสอบดูธรรมชาติบาปในจิตใจของเราและอธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งนั้น**

เพื่อบรรลุถึงการชำระให้บริสุทธิ์เราควรกลับใจ ไม่ใช่เฉพาะจากความบาปในอดีตของเราเท่านั้นแต่จากธรรมชาติบาปที่เป็นต้นเหตุให้เราทำบาปด้วยเช่นกันแม้ว่าเราไม่ได้กำลังทำบาปในเวลานี้ก็ตาม นอกจากนี้เราต้องขจัดธรรมชาติบาป และความชั่วทุกรูปแบบออกไปจากจิตใจของเรา เราสามารถมองเห็นธรรมชาติบาปที่อยู่ลึกในจิตใจของเราด้วยการวิเคราะห์หลังการกระทำที่ชั่วร้ายในอดีตของเรา

ถ้าเรายังคงหาข้อแก้ตัวให้กับการกระทำอันเป็นเท็จในอดีตของเรา เราก็ไม่สามารถค้นพบตนเองและเปลี่ยนแปลงได้ เราควรวิเคราะห์ตนเอง ไม่ใช่จากมุมมองของเรา แต่ด้วยพระคำของพระเจ้าเท่านั้น จากนั้นเราก็สามารถค้นพบความ ผิดของเราได้ไม่ยาก

สมมุติว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องความเห็นและท่านทะเลาะกับคนอื่น ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของท่าน สืบสวนธรรมชาติบาปที่ทำให้ท่านทะเลาะกับคนอื่น และกำจัดสิ่งนั้นทิ้งไปโดยไม่ทำสิ่งนั้นอีก แม้ความเห็นของคนอื่นจะผิดอย่างแนนอน แต่อันดับแรกเราต้องฟังเขา

จนจบ เมื่อถึงเวลานั้นเราก็คสามารถพูดว่าความเห็นของเขาคิดอย่างไร เราต้องไม่พูดขัดจังหวะเมื่อเขากำลังพูด ถ้าเราพูดขัดจังหวะเขา นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเรามีความ หยิ่งผยอง เหมือนที่อธิบายไปแล้วว่าเราสามารถค้นพบธรรมชาติของเราบนพื้นฐานของพระคำของพระเจ้าแม้กระทั่ง ในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม

ท่านควรสืบหาธรรมชาติบาปของท่านซึ่งเป็นต้นเหตุให้ท่านทะเลาะกับคนอื่นแทนที่จะอธิษฐานเพื่อไม่ให้มีการทะเลาะกัน ถ้าดูเหมือนว่าท่านเปลี่ยนแปลงจากท่านอธิษฐานอยู่เสมอก็ตาม น่าจะเป็นไปได้ว่าท่านยังไม่ได้อค้นพบธรรมชาติ บาปของตน

เพื่อรับการชำระให้บริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว เราต้องวิเคราะห์หัวใจชีวิตของเราด้วยพระคำของพระเจ้า ค้นหาขอบกพร่องและ ธรรมชาติบาปที่ทำให้เราทำบาป และอธิษฐานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกกำจัดทิ้งไปอย่างราบคาบ การตรวจ สอบตนเองผ่านทางพระคำของพระเจ้าและการค้นหาธรรมชาติบาปของเราคือทางลัดไปสู่การชำระให้บริสุทธิ์

ฉันเข้าเรียนในวิทยาลัยครุศึกษาศิลป์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเรียนวิชาเอกทางด้านดนตรีบรรเลง ฉันเริ่มทำงานครั้งแรกในคริสตจักรในฐานะผู้ดูแลดนตรีเปิดเหมือนนักเรียนคนอื่นๆ ที่เรียนทางด้านดนตรีบรรเลง

ฉันเรียนจบและสอนการเล่นทรัมเป็ตให้กับนักเรียน ในช่วงเวลานี้เองที่มีคนยกย่องคุณ Kim (ซึ่งจบจากมหาวิทยาลัย แห่งเดียวกันกับฉัน) พุดถึงวงออร์เคสตราของคริสตจักรแมนมินเซนต์ทรีล ฉันไปทดสอบเล่นกับวงและได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมในวง จากเดือนเมษายน 2002 ฉันเข้าร่วมในการนมัสการของคริสตจักร ฉันพบว่าคริสตจักรแห่งนี้แตกต่างจากคริสตจักรอื่น ๆ ที่ฉันเคยเข้าร่วมในช่วงที่อยู่ในมหาวิทยาลัย

คริสตจักรแห่งนี้ชี้ให้เราเห็นถึงความบาปของตนบนพื้นฐานของพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ฉันเคยคิดว่าคงเป็นเรื่องยากมากที่ฉันจะดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อของตนในคริสตจักรนี้ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2013 ฉันเกิดความต้องการที่จะดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์เพื่อยืนยันมาโดยฉับพลัน

ฉันเชื่อว่าฉันมีความหวังเช่นนี้ขึ้นมาได้เป็นเพราะดร.แจร์ร็อก ลี ศิษยาภิบาลอาวุโสเนื่องจากท่านทนกับบุคคลอย่างฉันมาเป็นเวลานานและอธิษฐานเพื่อฉันด้วยความรักและศรัทธา

ในขณะที่เดียวกัน ฉันมีความรู้ไม่มากพอที่จะเข้าใจคำเทศนาของท่าน ดังนั้นฉันอ่านหนังสือของท่านถึง 20 เล่ม ในขณะที่กำลังอ่านหนังสือเหล่านั้นฉันเริ่มตระหนักว่าคำสอนที่มีคุณค่าเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้สมาชิกจัดการกับชีวิตคริสเตียนของตนด้วยความหวังและความสุข

จากเดือนพฤษภาคม 2013 เป็นต้นมาฉันเริ่มอธิษฐานในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียล ฉันตัดสินใจที่จะเขา ร่วมประชุมอธิษฐานอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน เมื่อฉันอธิษฐานฉันได้

# “ฉันมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนของฉัน”

มัคนายิกาอุนจู่ คิม (วัย 41 ปี) คริสตจักรเขต 16



สัมผัสกับความรักของผู้เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ในเวลาเดียวกันฉันได้มีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเติบโตขึ้นในความเชื่อ

ในเดือนกรกฎาคม 2014 ฉันเป็นโรคมะเร็งที่แขนขวาของฉัน แต่หลังจากรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ. ฮีซุน ลี (ศิษยาภิบาลที่ปรึกษา

ของพันธกิจกลุ่มสตรี) คู่หูพองก็งายหายไปในวันต่อมาและได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์

โดยคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโส ฉันได้รับการรักษาให้หายจากฝีลมพิษ (คนทั่วไปเรียกว่า “โรคมะพิษ”) ปกติ อาการนี้จะพัฒนาขึ้นเมื่อเราก่อร่าง ออบน้ำ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนระอุ หรือเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ทางอารมณ์

เมื่ออาการนี้เริ่มขึ้นฉันรู้สึกคันมากจนนอนไม่ได้และฉันต้องไปนอนที่ระเบียงบ้านเพราะคันรู้สึกคันมากขึ้นในสถานที่ที่ร้อนอบอ้าว อาการเริ่มแรกปรากฏขึ้นที่แขนขวาของฉัน แต่จากนั้นก็ลุกลามไปยังอีกสามส่วนและลามมาถึงคอของ ฉันในที่สุด

ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรเขตของฉันแนะนำให้ฉันเตรียมตัวสำหรับค่ายภาคฤดูร้อนของแมนมินเพื่อรับการรักษา ฉัน ถวายคำอธิษฐานปฏิญาณตนและเข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อนตามคำแนะนำในที่สุด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2014 ในช่วง การสัมมนาฉันได้กลับใจจากการที่ฉันเคยเป็นเพียงคนไปโบสถ์ไม่ใช่ผู้เชื่อแท้ฉันได้ร่วมในคริสตจักรแห่งนี้มาเป็นเวลา สิบปีแล้วก็ตาม และฉันถวายคำอธิษฐานแห่งการขอบพระคุณสำหรับความรักของพระเจ้า ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และของผู้เลี้ยง จากนั้นฉันได้รับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโสด้วยจิตใจของฉัน เขาวันต่อมาอาการต่าง ๆ ได้หาย ไปและฉันได้รับการรักษาให้หาย สาเลศญา

โรคมะพิษของฉันมีต้นเหตุมาจากอาการไม่ได้รักษาคุณภาพซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากปฏิกิริยาตอบโต้ของรุนแรงของระบบ ประสาทอัตโนมัติ สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้คนตลอดชีวิตของเขา เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนทางกายภาพในระบบของเขา แต่ฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคนี้ด้วยคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโสและฉันยังได้รับการรักษาให้หายจากอาการคลื่นไส้สภาวะไม่อยู่ซึ่งสร้างปัญหาให้กับฉันมาตลอดหลังจากคลอดบุตร

เวลานี้สามีและลูกชายของฉันไปคริสตจักรด้วยกัน ฉันขอบพระคุณและขอถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงรื้อฟื้น วิญญาณจิตของฉันที่ตายไปแล้วและจิตใจที่แข็งแกร่งของฉันขึ้นมาใหม่



## “เราได้รับพระพรในการสัมมนาสำหรับศิษยาภิบาลและการประกาศรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์ ของศิษยาภิบาลแดชิก กิล”

จดหมายจากต่างแดน

ศจ. อาชิส มอร์แกน ประธานคริสตจักรเพนเตคอสตแห่งประเทศไทยปต์

เรียนดร.แจร์ร็อก ลีที่รัก  
ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ท่านมอบให้กับคริสตจักรของผมนในอียิปต์ เราคิดว่าคริสตจักรแมนมินเซนต์ทรีลในเกาหลี เป็นคริสตจักรแม่ของเรา เราปรารถนาที่จะให้ท่านสำเร็จการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจในประเทศอียิปต์ด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับที่คนอิสราเอลติดตามโมเสสไปด้วยความไว้วางใจในตัวท่านในฐานะผู้นำแห่งความเชื่อ เราที่นี้ไว้วางใจท่านเช่นกัน

ในเดือนธันวาคม 2014 เราจัดสัมมนาศิษยาภิบาลและการรักษาโรคด้วยอัศจรรย์ร่วมกับศิษยาภิบาลแดชิก กิล ผู้คนที่เข้าร่วมได้รับพระพรอย่างมาก ในการสัมมนาศิษยาภิบาลกิลเทศนาในหัวข้อเหตุใดพระเยซูจึงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่เพียงองค์เดียว ซึ่งคัดมาจกหนังสือ “ศาสนจากกางเขน” หลังจากฟังคำเทศนา ชาวมุสลิมคนหนึ่งชื่ออัมหมัด อาบด เอลเคเคอร์พูดา “นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ชาวมุสลิมพูดว่าพระเยซูเป็น ผู้พยากรณ์คนหนึ่ง แต่จากคำเทศนาในวันนี้ฉันรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าและเป็นพระผู้ ช่วยให้รอดที่เสด็จมาช่วยเรา ผมตัดสินใจเดินในหนทางแห่งความรอดเป็นครั้งแรก ผมต้องการที่จะประกาศว่าพระเยซู คริสตเท้านั้นทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของผม”

เมื่อศิษยาภิบาลกิลอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยด้วยผ้าเช็ดหน้าทีดร.แจร์ร็อก ลีอธิษฐาน

เจมเอาไว (อ้างอิง: กิจการ 19:11-12) ผู้คนจำนวนมากได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บ อาติสสาได้รับการรักษาให้หายจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ศิษยาภิบาลแม็กดีหายจากโรคเบาหวาน เจอร์กัส อาซัดหายจากโรคหอบหืด ร่องกระดูกเคลื่อน ฮันนา เอซาดและซัวเรีย อาเซซาหายจากโรคข้อต่ออักเสบ ซานเนียรา แชมมีหายจากโรคไวรัสตับอักเสบ อาเซซา ฮานาหาย จากโรคหัวใจ แชมยา แชมเมอร์หายจากโรคเส้นประสาทอักเสบ และมุฟิดา เมกอลลีหายจากภาวะสายตาสั้น สาเลศญา



ในการสัมมนาศิษยาภิบาลและการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์ในอียิปต์กับศิษยาภิบาลแดชิก กิลหลายคนได้รับการ รักษาให้หายจากโรคต่าง ๆ ของตนผ่านการอธิษฐานโดยใส่ผ้าเช็ดหน้าและหลายคนกลับใจมาเป็นคริสเตียน



### จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวขอของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วย Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวลิงค์ : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

### จาก คริสตจักรแมนมินเชียงใหม่ราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรแมนมินเซนต์ทรีลเซิร์ช

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai